

บทที่ 6

สรุปวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ

สรุป

การศึกษาการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการสำนักงานสภาพัฒนาการแห่งชาติในครั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานสภาพัฒนาการแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายทางด้านความมั่นคงของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางการเมืองในประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการประสานปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านการจัดทำแผนเตรียมพร้อมและนโยบายข่าวกรอง จะเห็นได้ว่าบทบาทของสำนักงานสภาพัฒนาการแห่งชาติมีบทบาทที่สำคัญ และจำเป็นต้องดำรงอยู่ของประเทศเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานสภาพัฒนาการแห่งชาติจึงมีความสำคัญด้วยเช่นกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และที่สำคัญที่สุดสำหรับสำนักงานสภาพัฒนาการแห่งชาติ คือ บุคลากรขององค์กรซึ่งมีความสำคัญในการเป็นกลไกที่สำคัญในการปฏิบัติราชการ ความรู้ความสามารถของบุคลากรจึงมีความสำคัญต่อหน่วยงาน โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังความสำคัญดังกล่าวผู้ศึกษาจึงดำเนินการศึกษานี้โดยดำเนินการศึกษาถึงระดับการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่น่าจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาสำนักงานสภาพัฒนาการแห่งชาติต่อไป

สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ได้ดำเนินการศึกษาแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข่าวสาร แนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง และศึกษาผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการศึกษา ส่วนทางด้านการศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนามได้สร้างแบบสอบถามขึ้นจากแนวความคิดและทฤษฎีข้างต้น และนำไปสอบถามข้าราชการสำนักงานสภาพัฒนาการแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น 115 คน แล้วนำผลการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้

ด้านภูมิหลังผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย มีระดับอายุ 46 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระดับตำแหน่ง 5-6 ระดับเงินเดือน 10,000-14,999 บาทต่อเดือน และมีอายุราชการ 6-15 ปี

ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองสามารถสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีการอ่านข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวยุทธการ บทวิเคราะห์ข่าว และข่าวต่างประเทศจากหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เป็นประจำ และนำไปเผยแพร่หรือสนทนากับคนอื่น ๆ เป็นประจำ มีการฟังการถ่ายทอดข่าวการเมือง ข่าวยุทธการ บทวิเคราะห์ข่าว และข่าวต่างประเทศจากวิทยุเป็นประจำ แล้วนำไปเผยแพร่หรือสนทนากับคนอื่น ๆ บ่อย มีการชมรายการข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ การวิเคราะห์ข่าว การสนทนา และการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองจากโทรทัศน์เป็นประจำ แล้วนำไปเผยแพร่หรือสนทนากับคนอื่น ๆ บ่อย มีการไปฟังการปราศรัยหาเสียงของพรรคการเมือง หรือนักการเมืองหรือการจัดสัมมนาอภิปรายปัญหาเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมตามสถานที่ต่าง ๆ นาน ๆ ครั้ง แล้วนำไปเผยแพร่หรือสนทนากับคนอื่น ๆ นาน ๆ ครั้ง มีการทราบข่าว หรือปัญหาเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจากคนอื่น ๆ เป็นประจำ แล้วนำไปเผยแพร่หรือสนทนากับคนอื่น ๆ บ่อย และมีการได้รับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ แล้วนำมาคิดวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องบ่อยมาก โดยมีการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองมากที่สุดจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ การพูดคุยกับผู้อื่น และการปราศรัยของพรรคการเมืองตามลำดับ และเมื่อนำมาคำนวณหา

1.1 ระดับการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง
ในระดับสูง

1.2 ระดับตำแหน่งมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง
ในระดับปานกลาง

1.3 อายุราชการมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง
ในระดับสูง

1.4 การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระดับสูงมาก

2. ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

2.1 เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง และ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง

2.2 ระดับอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

2.3 ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

2.4 ระดับตำแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

2.5 ระดับเงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

2.6 อายุราชการ ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับการรับรู้ข่าวสาร
ทางการเมืองและความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว ผู้ศึกษาได้พบข้อมูลที่น่าสนใจ
ควรจะได้นำมากล่าวถึงความสัมพันธ์กับตัวแปรต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ผลการศึกษา
ดังกล่าว ผู้ศึกษาจะได้นำเสนอในตอนต่อไป

วิเคราะห์

ผลการศึกษาถึงการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของข้าราชการสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ พบว่า ข้าราชการสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติส่วนมากมีการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในระดับปานกลางถึงร้อยละ 53.0 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะพบว่า ข้าราชการสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติมีการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวราชการ บทวิเคราะห์ ข่าวรวมทั้งข่าวต่างประเทศจากสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และจากบุคคลเป็นประจำและนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบในระดับบ่อย นอกจากนั้นนาน ๆ ครั้ง จึงจะไปฟังการปราศรัยหาเสียงทางการเมือง และการอภิปรายทางการเมือง และนาน ๆ ครั้ง จึงจะนำไปเผยแพร่สนทนาให้ผู้อื่นรับทราบ แต่ก็นับได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในระดับที่น่าพอใจ ข้อมูลดังกล่าวน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย ด้านความมั่นคงของประเทศ เรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านการจัดทำแผนเตรียมพร้อม และนโยบายทางด้านข่าวกรอง ดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้น ข้าราชการของสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติจึงควรจะมีการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในระดับสูงเพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติราชการในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จากผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติมีการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในระดับปานกลางค่อนข้างสูงน่าจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการมีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน นอกจากนี้การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองน่าจะมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยเช่นกัน

เมื่อมาพิจารณาผลการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ข้าราชการสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ พบว่า ข้าราชการสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติส่วนมากมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับปานกลาง ถึงร้อยละ 35.7 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากจะมีส่วนร่วมแบบธรรมดาเหมือนประชาชนทั่วไปกล่าวคือ ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การ

สนใจข่าวสาร และการพูดคุยชักชวนให้ผู้อื่นไปเลือกตั้ง สำหรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อต่าง ๆ และการร่วมสร้างสรรค์กับนักรการเมือง ตลอดจนการสนับสนุนให้ผู้อื่นเข้าไปมีบทบาททางการเมืองนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีส่วนร่วมบ้างตามสมควร แต่ก็จัดได้ว่ามากกว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยทั่วไป จึงจัดได้ว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สอดคล้องกับลักษณะงานซึ่งได้ปฏิบัติงานอยู่กับชาวกรอนนโยบายของรัฐบาล ได้รับทราบข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ทางการเมืองและการสนับสนุนประชาธิปไตยได้อย่างดี เมื่อมีการนำข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไปเผยแพร่หรือพูดคุยกับบุคคลอื่น ๆ จึงยังประโยชน์ให้กับการส่งเสริมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี

สำหรับประเด็นที่ผู้ศึกษาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น ข้าราชการสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติจะมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นอย่างมากทางด้านบทบาททั่วไป คือ การพูดคุยชักชวนให้ผู้อื่นไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การสนใจข่าวสารและการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจัดได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยอื่น ๆ อีกได้แก่ การร่วมตัดสินใจทางการเมือง (Bullock and Brass, 1977 : 458) การร่วมเรียกร้องทางการเมือง และสร้างผลกระทบที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของรัฐบาล การสนับสนุนตัวแทนของตนเอง หรือการร่วมจัดตั้งสถาบันทางการเมือง (Weiner, 1971 : 161-164) รวมถึงการมีกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล (Huntington and Nelson, 1976 : 4-7) ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม (Barber, 1972 : 3) และเมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติแล้วจะเห็นได้ว่า มีการมีส่วนร่วมด้านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันส่วนมาก ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมในระดับสูง ซึ่งประกอบด้วยการเป็นสมาชิกกลุ่มทางการเมือง (Robert, 1971 : 145) เข้าร่วมกิจกรรมของพรรคการเมือง นักการเมือง (Robinson, Ruske and Head, 1986 : 424) รวมถึงร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์หาเสียง

เลือกตั้ง (Welch, 1975 : 553)

นอกจากแนวความคิดของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น สำหรับกรณีของประเทศไทยนั้น ได้มีผู้แบ่งระดับการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองจากน้อยไปมาก ในอีกลักษณะหนึ่ง (สวนา, 2520 : 21) คือ

1. รับฟังข่าวสารทางการเมือง
2. ออกเสียงลงคะแนน
3. ชักชวนให้ผู้อื่นสนทนาเรื่องการเมือง
4. ชักชวนให้ไปเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง
5. ช่วยโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยการติดป้ายประกาศสนับสนุนหรือประกาศสนับสนุนให้ผู้อื่นทราบโดยทั่วไป
6. ติดต่อแสดงความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือนักการเมือง
7. สนับสนุนด้วยการบริจาคให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง
8. ติดตามการหาเสียงของนักการเมือง
9. ช่วยสมัครรับเลือกตั้งหาเสียง
10. เป็นสมาชิกพรรคที่ทำงานให้พรรคการเมืองเป็นประจำ
11. เข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนของพรรค
12. ช่วยหาเงินให้พรรค
13. สมัครเข้าแข่งขันรับเลือกตั้ง
14. เป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคหรือได้รับเลือกตั้ง

จากระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองดังกล่าว ข้าราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติมีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง การออกเสียงเลือกตั้ง การชักชวนผู้อื่นสนทนาเรื่องการเมือง การชักชวนผู้อื่นให้ไปเลือกตั้งเท่านั้น และยังได้มีการช่วยโฆษณาหรือสนับสนุนนักการเมือง เมื่อพิจารณาตามระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองดังกล่าว ข้าราชการสำนักงาน

สภาพความมั่นคงแห่งชาติจึงจัดว่ามีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง

จากการศึกษาถึงระดับการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นนอนในระดับสูง โดยเมื่อพิจารณาจากตารางที่ 5.7 จะเห็นได้ว่ามีค่า Gamma ถึง 0.7154 และเห็นได้ว่าผู้ที่มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูงจะเป็นผู้ที่มีการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในระดับสูง และผลการศึกษาดังกล่าวยังน่าเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจากมีความสอดคล้องกับแนวความคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกล่าวคือ การได้รับข่าวสารทางการเมืองทำให้มีการสื่อสารทางการเมือง และมีผลกระทบจากการปฏิบัติงานของรัฐบาล ทำให้มีความรู้สึกในด้านความสามารถทางการเมืองและความสนใจ การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจึงเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง (Nie, 1974 : 172) นอกจากนี้การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์หรือจากการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การเจรจา การประชุม (Milbrath and Goel, 1977 : 35-42) และหากบุคคลที่สนใจการเมืองมีการติดต่อสื่อสารกันทำให้บุคคลสนใจมีส่วนร่วมทางการเมือง เนื่องจากสามารถตัดสินใจได้ว่า ตนได้กระทำในสิ่งที่ผ่านการเลือกสรร (selective exposure) และผ่านการไตร่ตรองอย่างเข้มงวด (selective attention) จากข่าวสารที่ได้รับทางสื่อต่าง ๆ (Hovland, 1953 : 246) และนอกจากผลการศึกษาซึ่งพบว่าการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้ว ในรายละเอียดจะพบว่า ผู้ที่มีการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองต่ำเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่ำ แต่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองย่อมมาจากปัจจัยทางด้านภูมิหลังของบุคคลด้วย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านภูมิหลังที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ได้แก่ ปัจจัยด้านการศึกษา ระดับตำแหน่ง และอายุราชการ โดยผลจากการศึกษาการทดสอบค่าไค-แอสควร์ และค่า Gamma หาทิศทางของความสัมพันธ์พบว่า ภูมิหลังบางประการมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองนั้นมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน เช่น สุรพงษ์ โสชนเสถียร

(2533 : 113) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารนั้นแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิหลังและตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ จิตวิทยาและประสบการณ์ส่วนบุคคล และเมื่อแยกพิจารณาในรายละเอียดทั้งตัวแปรด้านการศึกษา ระดับตำแหน่งและอายุราชการ ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อระดับการรับรู้ข่าวสารในระดับสูง จากการพิจารณาค่า Chi-Square และค่า Gamma พบว่าผลการศึกษามีความสอดคล้องกับแนวความคิดของนักวิชาการและผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ด้วย ดังนี้

ตัวแปรทางด้านระดับการศึกษาระดับตำแหน่ง และอายุราชการ ผลการศึกษาทดสอบค่า Chi-Square และค่า Gamma พบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงย่อมมีระดับการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในระดับสูงมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ แซร์ และฟรีดแมน (Seare and Freedman, 1967 : 174) ซึ่งพบว่าการศึกษามีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อ นอกจากนี้ในกรณีของนักวิชาการไทย พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2526 : 71-79) พบว่า ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสนใจข่าวสารทางการเมืองส่วน อ่าพล สิงห์โกวินทร์ และ สวัสดิ์ กฤตรัชตนันท์ (2516) ก็พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสาร แต่อย่างไรก็ตามมีผลการศึกษาบางเรื่องเช่นกันที่พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่ดำเนินการศึกษาด้วยเช่นกันว่า มีการศึกษากลุ่มใดและอย่างไร ส่วนปัจจัยทางด้านระดับตำแหน่ง และอายุราชการนั้นเนื่องจากเป็นตัวแปรที่จะมีเฉพาะในกลุ่มข้าราชการซึ่งผลการศึกษาวิจัยส่วนมากมิได้จำเพาะเจาะจงในกลุ่มของข้าราชการ จึงไม่มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการท่านใด แต่ผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวก็สามารถอธิบายได้ว่า ข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มีระดับตำแหน่งในระดับสูง ย่อมต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับประเทศ เนื่องจากสภาความมั่นคงแห่งชาติมีความสำคัญต่อการบริหารประเทศดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ดังนั้น ในระดับผู้บริหารการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องการความเคลื่อนไหว และข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำข่าวสารดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติราชการในชีวิตประจำวันและระดับอายุราชการก็เช่นกัน ผู้ที่มีอายุราชการระดับสูงย่อมต้องเป็นผู้ที่มีระดับตำแหน่งค่อนข้างสูง และมีส่วนสำคัญในการ

พิจารณานโยบายและปฏิบัติราชการ การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการประจำวัน การรับรู้ข่าวสารจึงมีความสัมพันธ์กับระดับตำแหน่งและอายุราชการ

นอกเหนือจากตัวแปรทางด้านอายุราชการ ระดับตำแหน่งและระดับการศึกษาแล้วไม่พบว่าตัวแปรอื่น ๆ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง และไม่พบตัวแปรทางด้านภูมิหลังที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งนี้ ผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกตว่า ข้าราชการสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติต้องปฏิบัติงานในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข่าวสารทางด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ และในการปฏิบัติงานต้องเกี่ยวข้องกับข้าราชการการเมืองอยู่เสมอ ๆ การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการจึงอยู่ในระดับใกล้เคียงกันและไม่แตกต่างกันมากนัก ไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านภูมิหลังที่ต่างกันอย่างไร

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาในภาพรวมครั้งนี้ เนื่องจากการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองโดยวิธีการต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนนั้นเป็นผู้เลือกตัวแทนของตนเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ และประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ประชาชนจึงต้องติดตามเอาใจใส่และสนใจทางการเมือง ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมีความสำคัญต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยดังที่ได้กล่าวแล้วในบทที่ 1 และเหตุที่ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยใช้สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติเป็นประชากรที่ใช้ในการศึกษาคครั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ มีความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น ข้าราชการจึงควรเป็นผู้มีความรอบรู้ทางการเมือง โดยติดตามข่าวสารทางการเมืองเสมอ ๆ และข้าราชการสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติก็น่าจะมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูง เนื่องจากน่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยการศึกษาคครั้งนี้กำหนดสมมติฐานว่า ภูมิหลังน่าจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสาร

ทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยผลการศึกษาจะสามารถนำมา
 แกะไขการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
 ข้าราชการสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติให้มากยิ่งขึ้น และสามารถเป็นประโยชน์
 ต่อประเทศชาติมากขึ้น นอกจากนี้ผลของการศึกษาน่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วน
 ราชการอื่น ๆ ก็มีลักษณะของการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทาง
 การเมืองใกล้เคียงหรือในลักษณะเดียวกันกับข้าราชการของสำนักงานสภาพความ
 มั่นคงแห่งชาติ ดังนั้น ผลของการศึกษาจึงน่าจะนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับ
 หน่วยราชการอื่น และประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี

ส่วนผลของการศึกษานั้นกลับพบว่า ภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจมิได้
 กำหนดหรือมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองดังที่ได้กำหนดสมมติฐานไว้ กลับ
 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือ การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง
 ทั้งนี้ น่าจะเนื่องมาจากผู้ที่สนใจรับรู้ข่าวสารทางการเมืองย่อมมีความรู้ความ
 เข้าใจและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง จึงเข้ามีส่วนร่วมทาง
 การเมือง ส่วนปัจจัยทางด้านภูมิหลังบางประการนั้นมีอิทธิพลในการกำหนดการรับรู้
 ข่าวสารทางการเมือง กล่าวคือ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง และอายุราชการ
 ที่แตกต่างกัน ทำให้ข้าราชการสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติมีการรับรู้ข่าวสาร
 ทางการเมืองแตกต่างกัน และระดับการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองที่แตกต่างกัน
 ก็ทำให้มีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกัน ดังนั้น สิ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
 ต่อประชาชนและส่วนราชการทั่วไปในการเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น
 ควรให้ประชาชนได้มีการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองที่มากเพียงพอ ย่อมเห็นความ
 สำคัญและสนใจที่จะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแน่นอน

จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาพบว่า การ
 ศึกษาวิจัยที่น่าจะเป็นประโยชน์และพบข้อคิดเห็นที่น่าสนใจหลาย ๆ ประเด็นอันน่า
 จะมีส่วนเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบทบาทของข้าราชการสำนักงานสภาพความ
 มั่นคงแห่งชาติ และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้ศึกษาจึงได้นำ
 เสนอเป็นข้อเสนอแนะในตอนต่อไป

ข้อเสนอแนะ

จากการสรุปผลการศึกษาวิจัย ผู้ศึกษาพบสิ่งที่น่าสนใจซึ่งจะนำเสนอเป็นข้อเสนอแนะสำหรับสำนักงานสภาพัฒนาการศึกษาระดับชาติ และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการศึกษาวิจัยต่อไปดังนี้

1. เนื่องจากข้าราชการสำนักงานสภาพัฒนาการศึกษาระดับชาติมีการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในระดับปานกลางค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตาม น่าจะมีการส่งเสริมให้ข้าราชการสำนักงานสภาพัฒนาการศึกษาระดับชาติมีการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในระดับสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้วยการจัดหนังสือพิมพ์ นิตยสารสิ่งพิมพ์ และวารสารที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเมือง การจัดเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องรับวิทยุ เพื่อถ่ายทอดภาพและเสียง เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองให้ข้าราชการสำนักงานสภาพัฒนาการศึกษาระดับชาติได้รับรู้ในขณะที่ยังว่างเว้นจากการทำงานรวมถึงการส่งเสริมให้มีการพูดคุยสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองระหว่างข้าราชการด้วยกันหรือระหว่างข้าราชการกับนักการเมืองตามเวลา และโอกาสอันสมควรน่าจะเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการสำนักงานสภาพัฒนาการศึกษาระดับชาติ มีความรู้ทางการเมืองในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ในรายละเอียดซึ่งพบว่า ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่งและอายุราชการมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง จึงน่าจะมีการส่งเสริมให้ข้าราชการสำนักงานสภาพัฒนาการศึกษาระดับชาติ มีการรับรู้ทางการเมืองในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้

1.1 ส่งเสริมให้ข้าราชการสำนักงานสภาพัฒนาการศึกษาระดับชาติ ได้มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยอย่างน้อยน่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาระดับสูงจะให้ความสนใจรับรู้ข่าวสารทางการเมืองมากขึ้น

1.2 ส่งเสริมทั้งทางด้านเวลาและโอกาสให้ข้าราชการสำนักงานสภาพัฒนาการศึกษาระดับชาติที่มีระดับการศึกษาสูง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถ่ายทอดความรู้ความคิดทางการเมืองให้ข้าราชการที่มีระดับการศึกษาต่ำ เพื่อกระตุ้นให้มีความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารทางการเมืองมากขึ้น

1.3 ส่งเสริมให้ข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มีระดับตำแหน่งสูง และมีอายุราชการมาก ๆ ได้มีโอกาสพูดจาปราศรัยและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกับข้าราชการที่มีระดับตำแหน่งต่ำ และมีอายุราชการน้อย จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้ข้าราชการที่มีระดับตำแหน่งต่ำและมีอายุราชการน้อย ๆ ได้มีความสนใจรับรู้ข่าวสารทางการเมืองมากขึ้น

2. เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับปานกลางค่อนข้างสูงน่าจะมีการส่งเสริมให้ข้าราชการได้มีโอกาสแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งนี้อาจโดยการสร้างโอกาสให้ได้พบกับนักการเมือง หรือการใกล้เคียงกิจกรรมทางการเมืองจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ข้าราชการสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง นอกจากนี้เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง จึงจะส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในข้อเสนอแนะที่ 1 อย่างจริงจังเพื่อให้ข้าราชการสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น เพื่อเป็นการช่วยกันพัฒนาระบบประชาธิปไตยอีกทางหนึ่งด้วย และยังเป็นการช่วยให้ข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีความรู้ทางการเมืองในระดับสูงสามารถนำความรู้ทางการเมืองดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติราชการทางด้านต่าง ๆ จะเป็นการช่วยให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยถึงแม้จะมีระดับของการรับรู้ทางการเมืองค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็ตาม

3. ผลการศึกษาวิจัยซึ่งพบว่า ข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากสื่อหนังสือพิมพ์มากที่สุด รองลงมาคือการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากโทรทัศน์ จากการพูดคุยกับคนอื่น จากทางวิทยุ นั้นน่าจะ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดข่าวสารทางการเมือง น่าจะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการเมืองผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ น่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุด นอกจากนี้ก็ประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์ และวิทยุ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไปด้วย เนื่องจากประชาชนทั่วไปก็น่าจะมีความคิดเห็นและลักษณะต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

4. สำหรับผลการศึกษาซึ่งพบว่า สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นคือ การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ซึ่งประชาชนทั่วไปก็น่าจะมีลักษณะเช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกตว่าการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองทำให้ประชาชนทราบว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นจำเป็นอย่างไรที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการปกครอง การที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก ๆ นั้น จึงต้องให้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ประชาชนจึงจะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น

5. สำหรับข้อเสนอแนะต่อการศึกษาครั้งต่อไปนั้น เนื่องจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยดังที่ได้กล่าวแล้ว การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นมิได้เป็นสิ่งเดียวที่มีประโยชน์ต่อการนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน หากแต่สิ่งที่มีความสำคัญทางด้านอื่น ๆ ยังมีอีกมากมาย ได้แก่ ระดับความรู้สึกเป็นประชาธิปไตย ความคิดเห็นต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ การยึดติดในอำนาจ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้น่าจะได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

6. นอกเหนือจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้ว หน่วยงานอื่น ๆ นับว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงน่าจะนำเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองไปศึกษาหน่วยราชการอื่น เพื่อปรับปรุงให้หน่วยราชการอื่นมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือพัฒนาให้มีศักยภาพใกล้เคียงกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติก็น่าจะเป็นที่พอใจในประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน